

Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới
Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity
(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)

<http://www.congiaovietnam.net>
congiaovietnam@gmail.com

Bản Tin Công Giáo Việt Nam

Chủ Đề: Giải đáp thắc mắc

Tác giả: BBT CGVN

Không biết gì về dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, dòng Thiên An Huế hay sao?

Vào 04:08 6 tháng 7, 2018, Nguyen Duong An <anduhieu@gmail.com> đã viết: **Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam không biết gì về dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, dòng Thiên An Huế hay sao?**

oooOooo

Kính thưa ông Nguyen Duong An,

Xin chân thành cảm ơn ông đã tín nhiệm và gửi email cho chúng tôi. Cũng xin hết lòng cảm ơn ông đã quan tâm tới đời sống của Giáo Hội Việt Nam, cụ thể là hai nơi mà ông đang chú ý: Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm-Sài Gòn và Đan Viện Thiên An Huế.

Cũng xin lưu ý: BBT CGVN chỉ là một [cơ quan] truyền thông Công Giáo độc lập do một số linh mục, tu sĩ và giáo dân tự nguyện tham gia để rao giảng Lời Chúa và các Giáo Huấn của Hội Thánh, KHÔNG có bất cứ quyền hạn cũng như quyền lợi gì. Tuần Tin của HĐGMVN là do BBT WHĐ thực hiện, chúng tôi chỉ là người vinh dự được tham gia để chuyển tiếp đến các Độc giả của CGVN mà thôi.

Tuy nhiên, vì cũng là con cái của Hội Thánh Việt Nam, chúng tôi xin chia sẻ với ông một vài tin tức, hy vọng ông sẽ hiểu thêm và thông cảm cho hoàn cảnh của các đức cha giáo phận cũng như của các dòng tu, giáo xứ...

Trong thời hạn nhất định, các giám mục giáo phận sẽ phải đến thăm mục vụ các dòng tu, giáo xứ, cộng đoàn... thuộc phạm vi trách nhiệm của các ngài. Thậm chí trong một năm sẽ có rất nhiều dịp để các ngài gặp gỡ nhau như: Lễ Tết, Noel, Phục Sinh, Truyền Chức, Truyền Dầu, Khấn Dòng, Tạ Ơn, Bồn Mạng, v.v. Vì thế không thể có chuyện "nhắm mắt làm ngơ" hoặc "không biết đến" những khó khăn thách đố của con cái, dù đó là cộng đoàn lớn hay nhỏ, thậm chí ngay cả cá nhân các Ki-tô Hữu. Nhưng việc xử trí như thế nào cho từng việc tại từng địa phương thì lại rất khó có thể đưa ra một "mẫu số chung" được, mà tùy sự chọn lựa, cân nhắc của từng lãnh đạo, ở đây bao gồm cả các giám mục giáo phận và cả Bề Trên dòng tu hoặc giáo xứ.

(Thí dụ, chúng tôi biết một việc về tranh chấp đất đai của một [nhà] dòng lớn ngay tại Sài Gòn, một vài [cơ quan] truyền thông đã đưa tin lên mạng, song bề trên dòng đó đã xin rút bản tin xuống, vì họ có cách chọn lựa khác, và họ cũng không muốn bị hiểu lầm là đối đầu với nhà nước).

Như vậy, chúng ta có thể "không hài lòng" về cách ứng xử của từng nơi, từng việc, từng người, song cũng không nên nghi ngờ hay phủ nhận sự gắn bó giữa các giám mục đương nhiệm và các cộng đoàn thuộc quyền. Nếu chúng ta cứ đòi hỏi phải có những "hành động bên ngoài, công khai... như ý chúng ta nghĩ", có thể sẽ tạo nên một sự chia rẽ, đổ kỵ rất nguy hiểm ngay trong lòng Hội Thánh.

Thật ra, việc lên tiếng về những vấn đề thuộc xã hội, công khai với nhà cầm quyền thì HĐGMVN đã từng lên tiếng nhiều lần và nhiều cách trong suốt thời gian qua và còn cả trong hiện tại, cũng như trong tương lai nữa. Các ngài không giấu giếm che đậy, không né tránh, thí dụ đã từng góp ý về việc sửa Hiến Pháp, sửa Luật Đất Đai, sửa Luật Tín Ngưỡng, v.v. Ông và mọi người có thể tìm lại những bản tin này trên WHĐ (cũ). Những bản tin này thường khá dài, có khi cần nhiều trang giấy, cho nên cũng không thể đăng trên Tuần Tin được, và có lẽ cũng không cần phải lập đi lập lại. (Tuần Tin chỉ vốn vẹn có 4 trang A4, trong đó quan trọng nhất là bài suy niệm và còn lại chỉ có thể là những bản tin rất vắn tắt mà thôi).

Kính chúc ông và gia đình luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa, và xin thương tiếp tục cầu nguyện cho Quê Hương và GHVN.

Cũng xin ông chấp thuận cho phép chúng tôi chuyển email này đến mọi người, có thể cũng đang rất quan tâm.

Xin chân thành cảm ơn.

BBT CGVN



Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,

Trong số những người thân của chúng ta. Không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng email, hoặc đã có thể nhận được những thông tin này...

Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến thông tin này bằng email hoặc in ra, photocopy và gửi cho người thân của Quý vị. Đặc biệt xin gửi cho những ai chưa có sử dụng internet.

Xin chân thành cảm ơn

conggiaovietnam@gmail.com

<http://www.conggiaovietnam.net>

Nguồn: Internet eMail by conggiaovietnam@gmail.com chuyển